
รายงานการประชุมกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู งานกายภาพบำบัด 
ครั้งที่  11 / 2566 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  
ณ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

     
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวรุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์         ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
       หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

2. นางสาวอุสุมา เชื้อกล้วย  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
3. นางสาวนราธร สำเภาทอง   ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
4. นางสาววรลักษณ์ จงบริบูรณ์  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
5. นางสาวพลอยไพลิน ประทีปพงศ์  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
6. นางสาววริญญา อนุกูล   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
7. นายนายอนุยุต โผผิน   ตำแหน่ง พนักงานบริการ  

ผู้ไม่มาประชุม    -   
 
เริ่มประชุมเวลา 08.15 น.  
  หัวหน้ากลุ่มงานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องแจ้งจากท่ีประชุม คกบ. 

1. จะมีการประชุมสรุปผลงาน 
1.1. การประชุมวิชาการที่ผ่านมาอำเภอเราส่งผลงานมากเป็นอันดับ 3 
1.2. แพทย์ย้าย 10 คน มา 3 คน 
1.3. อัตรากำลังได้แพทย์เพ่ิม 20 คน แต่มาจริงไม่ถึง 
1.4. ของขวัญปีใหม่แว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ 
1.5. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 
1.6. ให้เจ้าหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 
1.7. ตึก OPD ER งานไม่ได้ตามงวดช้ากว่ากำหนด  
1.8. TB ลงทะเบียนน้อยตายเพิ่ม ติดตามเคสไม่ได้เนื่องจากอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง 
1.9. มีเจ้าหน้าที่ติด TB เพ่ิม (รพ.ทุ่งเสลี่ยม) เน้นย้ำเรื่องการแต่งกายเข้าตึกผู้ป่วยใน 

1.10. 19 พฤษภาคม Conference ZOOM HA 
1.11. Env จะมีการเพิ่มป้ายทางหนีไฟ และซ้อมแผนอัคคีภัยตึก ER 
1.12. RM  อยากให้สรุปความเสี่ยงเป็นรายเดือน 
1.13.  IC  จะมีประชุมประชาสัมพันธ์เรื่องการล้างมือ 



1.14. 5 ส จะมีการประกวดนวัตกรรมรีไซเคิล  วันที่ 8 มิถุนายน 2566  13.00 น ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
- ประโยชน์ใช้สอย  3 รางวัล 
- สวยงาม 3 รางวัล 
- ความคิดสร้างสรรค์ 3 รางวัล 
- หน่วยงานที่เข้าร่วมได้ 200 บาท 
- รางวัลชมเชย 10 รางวัล 

1.15. จำหน่ายคุรุภัณฑ์ค่าเสื่อม หน่วยงานเวชกรรมฟ้ืนฟูได้เครื่องมือใหม่มาครบแล้ว 
ฝากตามหนังสือยืมเครื่องมือ รพ.สต.ท่าชัย ของ รพ.สต.สะท้อด้วย 

1.16. อาคารฟอกไต 
กรรมการทุกคนเห็นด้วยโดยเป็นหน่วยงานภายนอกมาเช่าพ้ืนที่ในโรงพยาบาลและจ่ายค่าบริการ
บางส่วนให้ รพ. 

1.17. - มิติการเงินการคลังตอนนี้อยู่ในระดับดีมาก 
- คลังยาได้ 0.5 
- อัตราครองเตียง 1.0 
 ทั้ง 2 ยังต้องมีการปรับแก้ไข 

1.18. ฉ 11 จะมีการจ่ายให้ผู้ช่วยที่วุฒิต่ำกว่าป. ตรีรอดูสถานการณ์การเงิน 
1.19. วันที่ 26 27 พฤษภาคมจะมีงานทันตกรรมเคลื่อนที่ 
1.20. โภชนาการปรับปรุงรูปร่างหน้าตาอาหารให้น่ากิน 
1.21. รายได้แผนไทยยอดรถเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุ เน้นให้คำปรึกษากันฌาทางการแพทย์ 
1.22. ทันตกรรมยอด 60,000 บาท 
1.23. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เพียงพอ เน้นฉีดในกลุ่มเป้าหมายอาจมีการซื้อวัคซีน ชนิด 3 หรือ 4 

สายพันธุ์ อาจมีค่าใช้จ่ายในการฉีด 
1.24. แผนธุรกิจกายภาพลดลง รายได้ 30,000 บาทเนื่องจากวันหยุดยาว 
1.25. อาจมีการสร้างหรือต่อเติมอาคารกายภาพบำบัดรอ ผอ.คุยกับแพทย์ใหญ่ 
1.26. สุขภาพใจตรวจครบทุกคนแล้ว 
1.27.  atk เปลี่ยนเป็น peripheral test ชุดละ 40 บาท 
1.28. ผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นเบาหวานความดันอาจมาตรวจที่คลินิกจิตเวชเลย 
1.29. แพทย์ไป 10 มา 3  ปิด PCU สะท้อ และสารจิตร 
1.30. จ่าย LS support อุปกรณ์ช่วยเดินอาจ รคส. ได้พยาบาลเวชตรวจแทนแพทย์ได้  
1.31. บิลน้ำมันออกช้าต้องมีคนเซ็น 
1.32.  5 ส พ้ืนที่สีเขียวยังมีปัญหาคนรับผิดชอบอยู่ 
1.33. - กรณีขอไปราชการต่างจังหวัดให้เอารถไปเองและเขียนเบิก 

- ไป 2 คน ขอรถได้ 
1.34. แจ้งซ่อมลงใน Hos Office ช่างจะไปจัดการลำดับความสำคัญของงานเอง 



1.35. - IT Server เสร็จแล้ว 
- จอแสดงชื่อคนไข้เสร็จแล้ว 
- ติดตามเรื่องปริ้นเตอร์แผนกกายภาพบำบัด 

1.36. ใน 1 เดือนโรงพยาบาล มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ล้าน ได้แก่ค่าOT ค่าไฟ 
1.37. สมุดเซ็นชื่อจริยธรรมมีการเพิ่มช่องกลุ่มงานเข้าไปด้วย 
1.38. การมาทำงานสายได้ไม่เกิน 8.05 น 

- กลับก่อนหากเกิน 1 ชั่วโมงให้ลากิจช่วงบ่าย 
- ให้ทำบันทึกข้อความ 

1.39. ประชุมคกบ. ครั้งถัดไป 6 มิถุนายน 2566  

     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 

   น.ส. นราธร เสนอรายงานการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่  7/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566  
ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
1. โครงการ One Stop Service 

1.1. พลอยไพลินติดต่อเรื่องเต็นท์ตั้งบริเวณหน้าห้องน้ำหอประชุมริมสระน้ำแล้ว 
1.2. ฝนตก จะมีปัญหาเรื่องการออเทนหรือไม่ 
1.3. รุ้งกาญจน์ พลอยไพลิน มาก่อน 7.30 น คนอื่นๆไม่เกิน 7.45 น 
1.4. แบ่งนักกายภาพบำบัดลงตามจุดต่างๆ 

- นราธร วรลักษณ์ อยู่จุดประเมินความพิการเบื้องต้น 
- อุสุมา อยู่โต๊ะนัดกายภาพบำบัดและจ่ายกายอุปกรณ์ 
- พลอยไพลิน อยู่จุดลงทะเบียน 
- รุ้งกาญจน์ ช่วย พมจ. ดูเรื่องเอกสาร 

1.5. การคีย์ข้อมูลให้วริณญาและอนุยุตช่วยกันคีย์ 
- วริณญา คีย์หน้างาน 
- อนุยุต นำมาคีย์ที่แผนก 
- ไม่ต้องปริ้นใบเวชระเบียน 

1.6. เบรค 200 ชุด ผัดหมี่ 2 หม้อ และน้ำดื่ม 
ค่าอาหารและเบรคเจ้าหน้าที่ 130 บาท 

1.7. พลอยไพลินรวบรวมใบเซ็นชื่อและใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
1.8. หลังจากเสร็จการประเมินให้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ  



1.9. - มอบหมายให้พลอยไพลินรวบรวมรายชื่อผู้พิการแต่ละตำบลที่ส่งมา 
- มอบใหม่ให้นราธรแจ้งใน Line rehab 
เน้นย้ำให้คนที่มีรายชื่อมาก่อนคนที่ไม่มีรายชื่อให้มาในภายหลัง 

1.10. กรณีจ่ายการอุปกรณ์ให้เปลี่ยนสิทธิ์เป็นสิทธิ์คู่ตัว เช่น สิทธิจ์่ายตรงกรมบัญชีกลางต้องไปรูดบัตร 
1.11. ในวันที่ 12 พฤษภาคมรับ consult ปกติส่งมาขอกายอุปกรณ์ได้ปกติ ส่วนช่วงนอกเวลาให้ OPD 

เฉลี่ยนัดมาวันอื่นๆ 
     มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 

1. คลินิกผู้สูงอายุ 
1.1. ชุมชนจะเป็นผู้ประเมินมาก่อน 
1.2. หากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาจะส่งเข้าโรงพยาบาลประเมิน TUG STVB 
1.3. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ส่งไปแพทย์แผนไทย 

    มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   -    
ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
         -  

 

     

 

   เลิกประชุมเวลา 09.00 น. 

 

 
              ( นางสาวนราธร สำเภาทอง ) 
              ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 
 
             

         
( นางสาวรุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์ ) 

                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


